



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๑

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

คำประกาศเกียรติคุณ  
นายบุญชู โรจนเสถียร  
ปริญญาศรุษุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์



นายบุญชู โรจนเสถียร อายุ ๘๗ ปี ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ และดำรงตำแหน่งประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วย นับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังเป็นอย่างสูง ได้ริเริ่มปฏิรูประบบงานการเงินและการบัญชีให้มีความทันสมัยก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ รวมทั้งเป็นผู้สร้างสรรค์โครงการและแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ทำให้มีการกระจายรายได้และสวัสดิการสู่ชนบทอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งบังเกิดผลเป็นคุณภาพการต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างสูง

นายบุญชู โรจนเสถียร สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชีซึ่งเทียบเท่าระดับปริญญาโทปัจจุบัน ได้เริ่มประกอบอาชีพด้วยการเป็นเสมียนโรงเลื่อย เมื่อมีประสบการณ์พอสมควรก็ลาออกมาประกอบธุรกิจอิสระ โดยตั้งสำนักงานบัญชีชื่อ บริษัทบัญชีกิจ จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ยังเข้าทำงานที่ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด ในตำแหน่งผู้ตรวจการและได้รับความไว้วางใจให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นโดยลำดับจนถึงตำแหน่งบริหารสูงสุดคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดระยะเวลาเหล่านี้ นายบุญชู โรจนเสถียร ได้ริเริ่มวางรากฐานพัฒนาระบบงาน และจัดการดำเนินงานบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยกย่องกล่าวขวัญกันโดยทั่วไป ทั้งส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด เติบโตขึ้นเป็นธนาคารชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตลอดรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะนักการเงินการคลัง นายบุญชู โรจนเสถียร ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสถาบันการเงินของไทยให้ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ด้วยการจัดระบบงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพให้วงการธนาคารไทยดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งสถาบันวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเป็นผู้วางมาตรฐานวิชาชีพแขนงนี้ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศดังปรากฏในปัจจุบัน

กล่าวในด้านบทบาททางการเมือง นายบุญชู โรจนเสถียร มีความเชื่อมั่นในวิถีแห่งประชาธิปไตยเป็นอย่างสูง ทั้งเป็นนักคิดผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิก ทั้งเคยได้รับตำแหน่งสำคัญ ๆ ในพรรคการเมืองและคณะรัฐบาลหลายสมัย อาทิ เลขาธิการพรรค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรองนายกรัฐมนตรีในการทำงานการเมือง ได้เป็นผู้วางแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนในชนบทเป็นอย่างมาก โดยริเริ่มโครงการพัฒนาท้องถิ่นชนบทในหลายรูปแบบ ที่สำคัญคือการกระจายงบประมาณรายจ่ายสู่ชนบทเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงภาวะความเป็นอยู่ของท้องถิ่น ที่เรียกว่า " เงินผัน " ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งรัฐบาลต่อ ๆ มายังคงถือเป็นแนวปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน คือ โครงการ " การสร้างงานในชนบท " การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ระดมเงินออมจากชนบทและจัดสรรให้การกู้ยืมเพื่อลงทุนในชนบทไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ รวมทั้งการจัดสรรเงินภาษีอากรที่เก็บได้จากชนบทคืนกลับไปให้ท้องถิ่นในรูปของสวัสดิการการรักษาพยาบาล และอุปกรณ์การศึกษาของเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังริเริ่มการจัดระบบการประสานความคิดความร่วมมือ



ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
เรื่อง อนุมัติปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔ (๕/๒๕๔๑)  
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ ได้อนุมัติปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้

ปริญญาเศรษฐศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
นายบุญชู โรจนเสถียร

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
นายพิจิตต รัตตกุล

ปริญญาวิทยาศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  
นายสุเมธ ตันติเวชกุล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

(นายชิงพันธ์ มนะสิการ)  
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มีระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งปัจจุบันยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เรียกว่าคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ

ด้วยเกียรติคุณความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง ซึ่งบังเกิดเป็นคุณูปการประโยชน์ต่อประเทศชาติดังกล่าวมานี้ นายบุญชู โรจนเสถียร จึงได้รับยกย่องให้ได้รับปริญญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งใน และต่างประเทศ และ ณ บัดนี้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงมติเห็นสมควรให้นายบุญชู โรจนเสถียร ได้รับพระราชทานปริญญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เพื่อเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ปรากฏสืบไป

## คำประกาศเกียรติคุณ

นายพิจิตต รัตตกุล

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

.....

นายพิจิตต รัตตกุล อายุ ๕๒ ปี สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและเอกสาขาอุทกวิทยาชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง สหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งในบทบาทหน้าที่ดังกล่าว นายพิจิตต รัตตกุล ได้อุทิศตน อุทิศเวลาจัดทำดำเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อแก้ปัญหาการจราจรอย่างทุ้มเท จริงจัง และมีประสิทธิภาพ ทั้งกอบประด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลรอบด้าน ดังได้กำหนดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในโครงการระหว่างก่อสร้าง และโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานคร โดยลุล่วงปรากฏเป็นรูปธรรมหลายประการ

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอุทกศาสตร์ชีวเคมี นายพิจิตต รัตตกุล ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับทั้งยังรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างนี้ได้เสนอผลงานวิชาการจำนวนมากทั้งงานวิจัยและบทความ ต่อมาได้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างเต็มที่ เมื่อได้รับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน และโดยเฉพาะเมื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเดียวกันนี้ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๒๙-๒๕๓๑

เนื่องด้วยความสนใจเป็นพิเศษรวมทั้งได้ติดตามและศึกษาปัญหาของกรุงเทพมหานครเป็นเวลานาน เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพิจิตต รัตตกุล จึงสามารถเสนอโครงการใหม่ๆ ซึ่งช่วยแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาอันมากมายของกรุงเทพฯ ให้คลี่คลายไปได้ส่วนหนึ่ง ในจำนวนนี้ได้แก่การแก้ไขปัญหาการจราจรโดยจัดโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาในเส้นทางหลักๆ หลายเส้นทาง การพัฒนาเส้นทางจราจรทางน้ำให้มีระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การรับสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านกลยุทธ์การระบายน้ำมิให้เกิดภาวะท่วมขังซึ่งได้ผลดีขี้ง นอกจากนี้ยังติดตามดูแลด้านสภาวะแวดล้อมโดยการควบคุมแก้ไขด้วยโครงการและมาตรการต่างๆ รวมทั้งการผลักดันให้มีการสร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นปอดของเมือง งานสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การริเริ่มให้โครงการระหว่างก่อสร้างมีมาตรการป้องกันวัสดุตกหล่นเป็นอันตรายแก่ผู้คนและทรัพย์สิน เหล่านี้ ได้บังเกิดเป็นผลดีต่อสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ทั้งยังเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของนครหลวงของประเทศไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วย

ด้วยเกียรติคุณความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แก่นายพิจิตต รัตตกุล เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนและวงศ์สกุลสืบไป

คำประกาศเกียรติคุณ  
นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
ปริญญาวิตยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร



นายสุเมธ ตันติเวชกุล อายุ ๕๘ ปี สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ และอนุปริญญาทางปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมงเปอลีเอ ฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรการวางแผนเศรษฐกิจ จากสถาบันบริหารระหว่างประเทศ ฝรั่งเศส และประกาศนียบัตรการพัฒนาเศรษฐกิจ จากธนาคารโลก ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และรับราชการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิรัชชพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย ในภาระงานดังกล่าว นายสุเมธ ตันติเวชกุล ได้มีบทบาท อย่างมากในการดำเนินงานศึกษา ทดลองและพัฒนาเกษตรกรรม ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างยิ่ง ได้ส่งเสริมหลักด้านการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ในทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริอย่างบรรลุปเป้าหมาย เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศเป็นอเนกอนันต์

ในฐานะข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับสูง นายสุเมธ ตันติเวชกุล เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้สร้างความสำเร็จ ก้าวหน้าให้แก่หน่วยงานในความรับผิดชอบมาโดยตลอด ด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจัง เสียสละ และสุจริต ทั้งยังทำกิจกรรม ด้านสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยสม่ำเสมออีกด้วย จึงได้รับการเชิดชูเกียรติคุณจากหลายองค์การ เช่น โล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๒ " รางวัล " ผู้บริหารราชการดีเด่น " โล่เชิดชูเกียรติ " บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต " เป็นต้น. นอกจากนี้ ยังเป็นนักวิชาการซึ่งเป็นที่ยกย่องเชิดชูในความรู้ความสามารถ จึงได้รับ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบัน

โดยตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเลขาธิการ มูลนิธิรัชชพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล ได้รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกือบสามพันโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรอันเป็นอาชีพหลักของราษฎรในชนบท. ทั้งนี้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่เหล่านี้ด้วยความรู้ความสามารถอันยอดเยี่ยม ทั้งกอปรด้วยความสำนึกซาบซึ้งใน พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยเป็นล้นพ้น จึงทุ่มเทอุทิศตนให้แก่งานอย่างเต็มสติกำลัง ได้ส่งเสริม และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สวมสมานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม โดยระมัดระวังให้ควบคู่ไปกับการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ดังแนวพระราชดำริและพระราชประสงค์ทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีบทบาทอย่างสำคัญ ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภูมิภาค ทั่วประเทศรวม ๖ แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการ ด้านการศึกษา อบรม ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาแก่เกษตรกรในลักษณะเบ็ดเสร็จ รวมทั้งการทดลองจัดที่ดินทำกิน ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ " เศรษฐกิจแบบพอเพียง " ผลจากโครงการเหล่านี้ ทำให้เกษตรกรจำนวนมากในหลาย ท้องถิ่นทั่วประเทศสามารถดำรงชีวิตได้โดยผาสุก มีรายได้ และมีความสุขที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ ยังจัดระบบนิเวศในหลาย พื้นที่ให้พลิกฟื้นจากความเสื่อมโทรม และกลับมีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้น จึงนับได้ว่า นายสุเมธ ตันติเวชกุล เป็นผู้ที่มีคุณูปการ

ต่อวงการเกษตรกรรมเป็นอย่างสูง ด้วยการสร้างความเจริญก้าวหน้าในรูปของการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นผลดีต่อประชากร และเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมในระยะยาวอีกด้วย

จากเกียรติคุณความสามารถ และผลงานดังเป็นที่ประจักษ์แล้วนี้ สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเห็นสมควร ขอพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตน และวงศ์สกุล สืบไป

---